

Source :

ทันหุ้น

Date :

10 ต.ค. 2560

Page :

31,90

No :

60350833

'PSTC' ฮอตกองทุนขอซื้อหุ้น ปั๊มพลังงานต่างแดน 100 MW

ทันหุ้น - "พระนาย กังวารรัตน์" บิ๊กบอส PSTC แยมมีกองทุนและ
นักลงทุน VI หลายรายติดต่อขอซื้อหุ้น PSTC หลังบริษัทขยายธุรกิจต่อ
เนื่อง พร้อมคาดการณ์ได้ปันโตทะเลลูเป่า 75% จ่อบิกรายได้ บริษัทบิวก๊าซ
เข้ากระเป่า สบช่องลุยพลังงาน CLMV สนลงทุนโซลาร์ฟาร์ม-ชีวมวล หวัง
อัฟกำลังผลิตแตะ 100 MW

นายพระนาย กังวารรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC
ผู้ออกแบบ จำหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า **อัปเดตหน้า 30**



พระนาย กังวารรัตน์



และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม รวมถึงผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกที่ครอบคลุมทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวภาพ พลังงานชีวมวล พลังงานลมและพลังงานขยะ เปิดเผยว่า คาดทิศทางการขายได้ปีนี้จะเติบโตสูงกว่าเป้าหมายไปที่ 75% จากช่วงต้นปีที่บริษัทวางเป้าหมายรายได้เติบโต 55%

สำหรับการเติบโตที่สูงขึ้นจะมาจาก การรับรู้รายได้หลังการเข้าลงทุน บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมพลังงานและจำหน่ายเชื้อเพลิงประเภทก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ งานซ่อมบำรุงสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น โดย PSTC เข้าถือหุ้น 51% มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,350 ล้านบาท

● **ดูงานตามแผน**

เบื้องต้นบริษัทคาดว่าจะรับรู้รายได้จากธุรกิจดังกล่าวได้ภายใน 2 เดือนสุดท้ายของปีหรือภายในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม อีกทั้งบริษัทมีแผนที่จะนำบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3-5 ปี เพื่อเสริมศักยภาพในการดำเนินงานร่วมกันบริษัทมีแผนประกอบกิจการจะกลับมาเห็นอัตรารวบรวมหรือพลิกมีกำไร และรายได้จะมากกว่า 1,000 ล้านบาท จากสิ้นปี 2559 ที่มีรายได้ 622.11 ล้านบาท และผลขาดทุน 38.55 ล้านบาท หนึ่ง 6 เดือนแรกบริษัทมีรายได้แล้ว 440.94 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 25.95 ล้านบาท

ขณะที่แผนการดำเนินงานช่วงที่เหลือของปี 2560 บริษัทจะดำเนินงานตามแผน ทั้งธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและธุรกิจพลังงาน ขณะที่ปัจจุบันบริษัทมีงานในมือที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) จากธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า 1,000 ล้านบาท คาดจะรับรู้รายได้ช่วงที่เหลือของปีนี้ราว 20% ส่วนที่เหลือจะทยอยรับรู้ในปีหน้า ด้านธุรกิจพลังงานบริษัทเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) โรงไฟฟ้าไปแล้ว 30 เมกะวัตต์ จาก

ปัจจุบันมีใบอนุญาตขายไฟฟ้าทั้งหมด 46.8 เมกะวัตต์ และบริษัทอยู่ระหว่างก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวภาพเพิ่มเติมอีกจำนวน 5.6 เมกะวัตต์ คาดจะดำเนินการผลิตและ COD พร้อมกับรับรู้รายได้เข้ามาประมาณไตรมาส 4/2560 หรือไตรมาส 1/2561

ขณะเดียวกันบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาแผนการลงทุนธุรกิจพลังงานแถบประเทศ CLMV ประกอบไปด้วยประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม โดยบริษัทสนใจที่จะลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) และโรงไฟฟ้าชีวมวล อย่งละ 1 โครงการ กำลังการผลิตรวม 100 เมกะวัตต์ หรือมีกำลังการผลิตโครงการละ 50 เมกะวัตต์ สำหรับการลงทุนในต่างประเทศบริษัทจะร่วมมือกับพันธมิตรท้องถิ่นที่มีความชำนาญในเรื่องพลังงานและอยู่ในพื้นที่ประเทศนั้นๆ คาดจะเห็นความชัดเจนในปี

● **ยอดกองทุนสำรอง**

ส่วนเงินลงทุนเพื่อขยายโครงการพลังงานต่างประเทศ บริษัทคาดว่าโครงการโซลาร์ฟาร์มไม่น่าจะมีปัญหา หากบริษัทเจรจาเพื่อขอกู้เงินจากสถาบันทางการเงิน เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังเป็นที่น่าสนใจและให้ผลตอบแทนในระดับดี ส่วนโรงไฟฟ้าชีวมวลคาดว่าจะใช้วิธีการกู้เงินจากสถาบันทางการเงินด้วยเช่นกัน ปัจจุบันบริษัทมีอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) อยู่ที่ 1.4 เท่า หากบริษัทสามารถเพิ่มทุนจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้สำเร็จ คาด D/E จะลดลงต่ำกว่า 0.4 เท่า และจะทำให้มีความสามารถกู้เงินจากสถาบันทางการเงินได้อีกมาก

นายพระนาย กล่าวต่อว่า คณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 265 ล้าน

บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 491 ล้านบาท เป็นจำนวน 756 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 2,650 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 2,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.72 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,440 ล้านบาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงจำนวนทั้งสิ้น 23 รายชื่อ ส่วนที่เหลืออีก 650 ล้านหุ้นบริษัทจะพิจารณาว่าจะเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนใครบ้าง เนื่องจากที่ผ่านมามีกองทุน และนักลงทุน VI หลายรายเข้ามาติดต่อและต้องการซื้อหุ้นของ PSTC หลังบริษัทขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

